



ทัศนประเด็น

***** โดย : กะบังลม

อะไรเรียกว่า ฮิ้ว

“กะบังลม” เคยอธิบายไว้ระหว่างรอความชัดเจนของ **กรมบัญชีกลาง** ที่จะประกาศกฎหมายลูกฉบับสำคัญที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ที่จัดตามพระราชบัญญัติใหม่ให้กรมบัญชีกลางได้รับอำนาจที่ครอบคลุมจัดการระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์มาไว้คนเดียว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศให้เป็นแถวเป็นแนวทั่วประเทศ

มีทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบประมวลงาน ระบบการจัดซื้อตั้งคณะกรรมการใหม่ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่อีก 5 ชุด ประกาศใช้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปี 2560 มีบทเฉพาะกาลไว้ 6 เดือน ครบกำหนดไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่ต้องบังคับใช้

งานนี้กำหนดให้กรมบัญชีกลางที่ **มีเดันกับบัญชีทั้งกรมที่ดูทำอะไรไม่ค่อยเข้าใจในทางปฏิบัตินัก มาจัดการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดทุกเรื่อง** เรื่องของเรื่องความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมาเพื่อให้ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างบริหารพัสดุดูมีค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นทำทำอะไรจะคิดผิดเพราะไปๆมาๆเท่าที่ตามดูไม่ว่าระบบการคิดราคากลาง การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา การจัดซื้อทั้งการประมูล การคัดเลือก การกำหนดเฉพาะเจาะจง ไม่มีอะไรใหม่

“กะบังลม” เห็นว่าเป็นเรื่อง เอาของเดิมมาปรับตัวเลขมาพิมพ์เลขที่ประกาศใหม่ ลงวันที่ใหม่แล้วอธิบดีถึงนามในประกาศเพื่อให้ออกไปตามที่กำหนดในตัวหนังสือตามพระราชบัญญัติเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรใหม่ที่เป็นประโยชน์แก่ชาติอย่างแท้จริง แถมนยังมีการขึ้นราคาค่าจ้างให้กับ

งาน ออกแบบงานที่ปรึกษาสี่ห้าเท่าตัว ขยายวงเงินจากเดิมเคยจ้างแบบคัดเลือกเฉพาะรายได้ ทำแผนบาทเปลี่ยนวงเงินมาเป็นห้าล้านบาทเรื่องนี้กลุ่มที่ปรึกษาเลยยิ้มกันถ้วนหน้า

เหตุที่อยู่มีการปรับวงเงินในการจ้างที่ปรึกษามาจากแนวคิดของการที่การทำงานที่ปรึกษาต้องมีภาระงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมได้งานคุณภาพที่ออกมาดี เลยมีการผลักดันจ้างผู้เกี่ยวข้องขอให้มีการเพิ่มค่าจ้างโดยมีภาระในการดำเนินการเพิ่มขึ้นเพื่อให้คุณภาพงานออกมาเป็นประโยชน์กับเจ้าของงานมากขึ้น

แต่เมื่อมีประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาออกมาเป็นงันทั้งวงการรวมทั้งคนที่เข้าไปร่วมช่วยกำหนดกฎเกณฑ์กันเพราะงานที่ต้องกำหนดให้เป็นภาระเพิ่มขึ้นตามค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่มีประกอบในเนื้อหาประกาศที่ออกมางานนั้นก็เลยล้มหล่นผู้ประกอบการไปเพราะทำงานเท่าเดิมค่าจ้างเพิ่มขึ้นสี่ห้าเท่าของฟรีแบบไม่มีที่กรมบัญชีกลางที่เดียว **ประกาศผิดถึงออกมาแล้วฝากใครมีอำนาจหยิบมาบทหนัก** ว่าจะเพิ่มจะเขียนให้ครอบคลุมยังไงเพื่อให้ได้ประโยชน์กับชาติอย่างแท้จริง

อีกเรื่องที่สุดท้ายร้องยี้กันทั้งวงการคือ **ประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ออกมาเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว งานนี้ผู้ประกอบการร้องกันเป็นแถว** เพราะกำหนดให้ไปขึ้นทะเบียนกันให้เสร็จภายในเก้าสิบวันแถมมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มวงเงินผลงาน ใครจะไปเตรียมการทันกันในสามเดือน

แถมยิ่งกว่านั้นยังมีข้อกำหนดปลีกย่อยเพิ่มเติมมาในบางหน่วยงาน กรมหลัก 6 กรมทั้งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่าเรื่องที่กรมเหล่านี้ที่ผ่านมามีเจตนากำหนดให้ใครจะมาทำงานมาเลื่อนขั้นต้องขึ้นทะเบียน **ต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรมาก่อน ทั้งที่ยังไม่รู้จะประมูลงานได้หรือไม่** เพื่อให้เป็นการกันผู้รับเหมารายใหม่มาแทรกงานในกรมตัวเอง เรื่องนี้คนในวงการก็ลุ้นว่าจะยกเลิกกับปัญหาให้หมดไปในครั้งนี้ สุดท้ายในท้ายประกาศก็ยังมิตัดมาเล่นเอาคนร้องยี้กันทั้งบ้านทั้งเมือง งานนี้เสียของจริง นายกฯ ตูแล้วมาว่ากันต่อ.